



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

156 หมู่ 5 ต.พลาญชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทร.0-55267000 แฟกซ์ 0-55267108 <http://www.psu.ac.th>

ฉบับที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

มรพส. ขอเชิญเสนอชื่อ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
ยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมท้องถิ่น ต้นแบบศิษย์ปัจจุบัน

100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจ
ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ. 2564
เชิญร่วมเสนอชื่อ  ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 10 สิงหาคม 64
ผ่านระบบ Online <http://www.psu.ac.th>
SCAN ME 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาอาชีพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมท้องถิ่น ประกาศเกียรติคุณต่อสาธารณชน และยกย่องเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้แก่ศิษย์ปัจจุบันในฐานะศิษย์เก่าคุณภาพ โดยมีประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ดังนี้ ๑.) ผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ๒.) ผู้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมหรือมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติของศิษย์เก่าดีเด่น ดังต่อไปนี้ เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน) โดยไม่เคยเป็นศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าเกียรติยศ ของมหาวิทยาลัย เป็นผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ทำคุณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม หรือ ทำคุณประโยชน์ อันดีงามให้กับมหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นผู้ประพฤติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม

ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและการคัดเลือก ได้แก่ คนบด ผู้อำนวยการสำนัก/ สถาบัน และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ นายกสมาคมศิษย์เก่า หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรเอกชนภายนอก บุคคลทั่วไปที่มีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรมีสิทธิเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ **เปิดรับการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นในรูปแบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ที่ <http://www.psu.ac.th> ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔** และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย <http://www.psu.ac.th> โดยกำหนดประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และจัดพิธีประกาศเกียรติคุณใน “วันราชภัฏ” วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

อว. ดีเดย์ ๑ ก.ค. นี้ ๙๖๕ ทีม จาก U2T แข่ง “แฮกกาธอน” สนุก ค้นหาคำตอบให้โจทย์ “การท่องเที่ยว - สุขภาพ - สิ่งแวดล้อม - ศิลปวัฒนธรรม”



เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า วันที่ ๑ ก.ค. ๖๔ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ U2T กำหนดจัดการแข่งขันแฮกกาธอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ U2T ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขัน ได้ระดมความคิดจากปัญหาและความต้องการในพื้นที่กว่า ๓,๐๐๐ ตำบลทั่วประเทศ เพื่อสร้างสรรค์แนวทางการพัฒนาแต่ละตำบลภายใต้โจทย์ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ใน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑.) การยกระดับการท่องเที่ยว ๒.) การนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและสุขภาพไปช่วยบริการชุมชน ๓.) การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม และ ๔.) การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีทีมที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแฮกกาธอนจากมหาวิทยาลัยใน ๘ ภูมิภาค จำนวน ๙๖๕ ทีม หรือกว่า ๕,๐๐๐ คน โดยแบ่งเป็นด้านยกระดับการท่องเที่ยว 40% รองลงมาคือ ด้านการนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและสุขภาพไปช่วยบริการชุมชน และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม ด้านละ 25% และด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 10%

รมว.อว.กล่าวต่อว่า การแข่งขันในวันที่ ๑ ก.ค. จะแข่งใน ๘ สนามของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา แข่งวันที่ ๑ - ๒ ก.ค. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แข่งวันที่ ๕ - ๖ ก.ค. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แข่งวันที่ ๗ - ๘ ก.ค. มหาวิทยาลัยทักษิณ แข่งวันที่ ๑๐ - ๑๒ ก.ค. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ แข่งวันที่ ๑๒ - ๑๓ ก.ค. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แข่งวันที่ ๑๔ - ๑๕ ก.ค. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แข่งวันที่ ๑๗ - ๑๘ ก.ค. และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แข่งวันที่ ๓๑ ก.ค. โดยรอบแรกจะทำการคัดเลือกให้เหลือ ๓๐๐ ทีม จากนั้นจะคัดสุดยอดในระดับภูมิภาค แห่งละ ๕ ทีม รวม ๔๐ ทีม โดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกระดับภูมิภาค จะได้รับการสนับสนุนเงินรางวัล จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อนำแนวทางการพัฒนา ในรูปแบบไอเดียไปทดลองทดสอบในพื้นที่จริง ภายใต้คำแนะนำของพี่เลี้ยงและผู้นำชุมชน เป็นเวลา ๓ เดือน เพื่อพัฒนาเป็น “ตัวต้นแบบ” หรือ ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ก่อนเข้าสู่การค้นหา ๕ สุดยอดแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในการแข่งขันระดับประเทศ ในเดือน พ.ย. ๒๕๖๔ ซึ่งเงินรางวัลสนับสนุนทีมละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมรับโล่เชิดชูเกียรติเพื่อต่อยอดและพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมชุมชนในต่อไป “กิจกรรมแฮกกาธอนเป็นรอยต่อของโครงการ U2T ที่จะนำแนวทางไปสู่การขยายผล ให้เกิดการขับเคลื่อนทางสังคม เป็นพลังจากคนพื้นที่ร่วมกับพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สู่ความยั่งยืน เพื่อสร้างแผนพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน กิจกรรมแฮกกาธอนเป็นโอกาสของคนรุ่นใหม่ ในสถานการณ์โควิดรุนแรง แต่คนเหล่านี้สามารถเรียนรู้ มีงานทำได้ลงพื้นที่และลงไปทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ส่งผ่านถึงผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่พื้นที่ถึงระดับประเทศ ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน และขอให้ทุกคนมีความกล้า กล้าแสดงออก กล้าคิดเพื่อนำประเทศไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเพื่ออนาคตของเราทุกคน” ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าว

ด้าน ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมแฮกกาธอน ถือเป็นกิจกรรมบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาสังคมในพื้นที่ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงในชุมชน จนเกิดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมที่ยกระดับเศรษฐกิจจากฐานรากอย่างแท้จริง ตนขอสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ ขอให้ใช้ความรู้ความสามารถและพลดลือศักยภาพของตัวเองออกมาให้เต็มที่ ผลลัพธ์สำคัญจากการแข่งขัน จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหา พัฒนาอย่างมุ่งเป้าและยกระดับชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยหลังจากนี้ตนจะนำแนวทางการพัฒนาทั้งหมดที่ได้จากการนำเสนอไอเดียของทุกทีมไปขยายผลไปสู่นโยบายและแผนพัฒนาชุมชนที่เป็นรูปธรรมต่อไป